

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---o0o---

TP. Hồ Chí Minh, Ngày 20 tháng 11 năm 2020.

THÔNG CÁO BÁO CHÍ

Kính gửi: Quý Khách Hàng, Quý Đối Tác

Lời đầu tiên cho phép Công Ty TNHH VTTECH gửi lời chào, lời cảm ơn sâu sắc nhất đến Quý Khách Hàng gần xa đã tin tưởng, ủng hộ các sản phẩm mà hiện tại công ty đang cung cấp.

Nhưng thời gian gần đây, chúng tôi có nhận được một số thông tin xấu gây ảnh hưởng đến sản phẩm và uy tín thương hiệu của công ty một cách trầm trọng bởi một số cá nhân ẩn danh.

Cụ thể:

Cá nhân đó tung tin đồn cho rằng Công Ty TNHH VTTECH được đầu tư, tài trợ bởi một Nha Khoa lớn ở Việt Nam.

Chúng tôi không biết cá nhân tung tin đồn vu khống, bịa đặt này chủ ý có mục đích hay chỉ tinh cờ nhưng điều này đã trực tiếp gây ảnh hưởng xấu đến danh dự, uy tín và thương hiệu của Công Ty TNHH VTTECH.

Trước khi nhờ Pháp Luật can thiệp, chúng tôi xin được đưa ra một số thông tin quan trọng để chứng minh các điều mà cá nhân đó nêu bên trên là hoàn toàn sai sự thật, vô căn cứ.

Thông tin doanh nghiệp được Pháp Luật xác thực:

- **CÔNG TY TNHH VTTECH**
- Số ĐKKD: 0314760749 - Đăng ký lần đầu ngày 29/11/2017, được sửa đổi lần thứ 1 ngày 11/03/2020. Nơi cấp: Sở KHĐT - Tp. Hồ Chí Minh.
- VPĐD: 41 Đường số 7 - KDC Cityland Center Hills - Phường 7 - Gò Vấp – HCM.

VTTECH là một thực thể doanh nghiệp hoạt động độc lập và được thể hiện chi tiết trong GPKD được Pháp Luật công nhận. Sản phẩm cung cấp cho khách hàng đều được VTTECH tự xây dựng trên nền tảng riêng của chính mình.

Dữ liệu khách hàng từ phía đối tác (khách hàng của VTTECH) cung cấp, Công Ty luôn có hợp đồng bảo mật thông tin giữa 02 bên trong đó thể hiện rõ quyền lợi của khách hàng. Văn bản xác thực cho tất cả hợp đồng, bao gồm hợp đồng mua và hợp đồng thuê ứng dụng.

Một lần nữa CÔNG TY TNHH VTTECH Xin khẳng định rằng, chúng tôi là một công ty hoàn toàn độc lập, không nhận sự đầu tư của bất kỳ một cá thể, tổ chức nào.

Đây là vấn đề nghiêm trọng ảnh hưởng tới uy tín cũng như khách hàng (đối tác) của chúng tôi. Chúng tôi sẽ thu thập chứng cứ và khởi kiện quyết liệt cá nhân, tổ chức tung tin đồn bịa đặt này để chứng minh sự trung thực của mình. Cá nhân đó phải chịu sự trừng trị của Pháp Luật.

VTTECH rất mong sẽ tiếp tục nhận được sự hợp tác và tin tưởng của Quý Khách hàng, Đối tác trong thời gian tiếp theo.

Trân trọng cảm ơn !

